

# ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 429 ปีการศึกษา 2557 ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2558

<http://www.bru.ac.th>

## มรภ.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนเครือข่าย จัดประชุม อธิการบดีมรภ.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอธิการบดี และผู้ติดตามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดี มรภ.เลย รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรภ.มหาสารคาม ผศ.ประทุม ผงผ่าน อธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี มรภ.อุดรธานี ผศ.ดร.ประกาศิต อานุกาฬแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดี มรภ.ร้อยเอ็ด รศ.ดร.ชนินทร์ วะสินนท์ อธิการบดี มรภ.สกลนคร รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี มรภ.สุรินทร์ และ นายอาวุธ ปะเมโท รักษาการแทนอธิการบดี มรภ.ชัยภูมิ รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร บริหาร ทหารีอวาระต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนศักยภาพ องค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ





# สารจากอธิการบดี

## รศ.มาลินี จุฑาปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

ข่าวดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภาคภูมิใจอย่างยิ่งในระยะนี้คือ ข่าวสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดต่างๆ ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาต่างทยอยส่งข่าวการสอบบรรจุได้มาเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะสอบได้ลำดับต้นๆ ซึ่งคิดกันแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน เช่น นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยเลือกสอนที่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษายีกหลายคน หลายสาขาวิชา หลายคณะที่ประสบความสำเร็จในการมีงานทำ ข้อมูลเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลของการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการบัณฑิตเหรียญทอง ซึ่งได้คะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาเอก เพื่อจะกลับมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไปนั้น ในปีมีบัณฑิตเหรียญทองสมัครเข้าโครงการ 1 คน คือ นายถาวร สุรพล สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะไปศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเริ่มเรียนในภาคการศึกษา 1/2558 นี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมบรมราชกุมาร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิกองทุนคุณูปกตัมภ์ สมทบกองทุนที่ปิงกรวิคมีไซติ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับรางวัล ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

สำหรับกำหนดการในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปี นี้ คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณูปกตัมภ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วย

วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2558 บุคลากรสายสนับสนุนได้เดินทางไปสัมมนาการทบทวนและการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็น "สรุปงาน สร้างพลัง หาดูจุดเสริม เพิ่มจุดแข็ง" จัดโดยสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 คัดค้านได้ไปร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ ทำเนียบรัฐบาล เป็นการจัดงานพิธีที่สมพระเกียรติ มีคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เป็นวันรับรายงานตัวของนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ ประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งมีนักศึกษามารายงานตัวในรอบนี้ จำนวน 2,119 คน โดยกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและคณะทำงาน ได้จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการหอพักการพัก ซึ่งราคาประหยัด สะอาด สะดวก และปลอดภัย ไว้สำหรับบริการนักศึกษาของเราแล้ว

วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวนหนึ่ง จะเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่าย ทั้งในงานประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" จะจัดในปี 2560 โดยเจ้าภาพในการจัดงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จะมีพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การเดินทางไปครั้งนี้ นอกจากจะเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏวิจัยแล้ว ก็จะได้ศึกษาดูงานเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนเตรียมการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป

การจัดงานวันเกิดสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะจัดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยจะเริ่มกิจกรรมใหม่ ณ บริเวณลานพระพุทธรูปใหญ่สุดโต ในเวลา 07.00 น. คัดค้านจึงขอเชิญผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเป็นใจ แต่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เมื่อเสร็จพิธีแล้วขอเชิญรับประทานอาหารเข้าและร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 9 ต้น

วันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งเสริมพันธกิจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คัดค้านจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ และเวียนเทียน ในเวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่สุดโต เพื่อปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญร่วมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
วันสำคัญวิสาขบูชา

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  
เชิญท่านมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญ

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุฑาปะมา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา อบรมการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

รศ.มาลณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวน 30 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรม มีความมั่นใจในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง สามารถนำไปในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 2 วัน



## มรภ.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวนศ. ใหม่ โดยวิธีรับตรง ประเภทบุคคลทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ สำนัก ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีรับตรง (ประเภทบุคคลทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เดินทางมารายงานตัวเป็นจำนวนมากถึง 2,119 คน สร้างความพึงพอใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานทุกๆ ฝ่าย ที่ทำงานกันอย่างขะมักเขม้น



## มรท.บุรีรัมย์ ส่งเสริมประชาธิปไตย จัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ น.ส.กฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

สำหรับการเลือกตั้งสภานักศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแก่คณะทำงานทุกคน



## การเงินและการธนาคาร รับรางวัล การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ในโครงการประกวด/แข่งขันกิจกรรม “มหกรรมบริหารธุรกิจและวันแรงงานแห่งชาติ

ประจำปี 2558” (Business and Job Fair 2015) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีจำนวน 2 ทีม ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1. นางสาวสุทธีวรรณ สุขรินทร์
2. นางสาวอารีรัตน์ ลุนฉลาด
3. นางสาววันวิสาข์ ราตรี

### รางวัลชมเชย

1. นางสาวปัทมา เชื้ออุทัย
2. นางสาวพนิดา เกียรติชนบดี
3. นางสาวปรารถทิพย์ สองศรี



## การบัญชี รับรางวัลการแข่งขัน ตอบคำถามทางบัญชี มรภ.ศรีสะเกษ

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษา  
เข้าแข่งขันการตอบคำถามทางการบัญชี “Accounting  
Challenge” ในโครงการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม “มหกรรม  
บริหารธุรกิจและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2558”  
(Business and Job Fair 2015) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558



ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีจำนวน 2 ทีม ได้แก่

### รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1. นางสาวจริยาพร เกาศรี
2. นางสาวมัตติการ นิมประโคน
3. นางสาวสุดารัตน์ เตื่อยตุ่น
4. นางสาวปรารถน์ทิพย์สองศรี

### รางวัลชมเชย

1. นางสาวสุกัญญา แข็งฉลาด
2. นางสาวอุษา ฉวีรัมย์
3. นางสาวอารีญา อุ่มรัมย์

## ครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.คำจันทร์ ร่มเย็น  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัด “โครงการ  
พัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เรียงดี กิจกรรมเด่น เน้น  
คุณธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่าย  
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี โครงการครั้งนี้มีผู้นำ  
นักศึกษาที่เป็นประธาน รองประธานและคณะกรรมการทุกสาขาวิชาเข้าร่วม  
โครงการจำนวน 50 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.กรรช มากเจริญ  
เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมดำเนินกิจกรรมในเรื่อง “ความรู้ทำให้คนมีงานทำ  
กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น” (ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาและแนวทาง  
ปฏิบัติ) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา  
ที่ดี สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำนักศึกษาที่ดั่งงามไป  
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ดั่งงามและเป็นประโยชน์ ตลอดจนให้  
นักศึกษาสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาที่ดีมีคุณธรรม นำกิจกรรม กับสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



## ครุศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 11 ในวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมามี ห้องเรียนชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 62 คน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย



## เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม บริการวิชาการสู่ชุมชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในชื่อโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมสำรวจข้อมูล บริบทของชุมชนทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่น

โดยการลงพื้นที่บริการวิชาการจำนวน 4 พื้นที่ ในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อุโบสถวัดสระแก อุโบสถวัดบรมคงคา อุโบสถวัดท่าเรียบ และอุโบสถวัดมณีจันทร์ โดยผลจากการบริการวิชาการส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในระดับชุมชน อีกทั้งผลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังส่งผลให้อุโบสถวัดบรมคงคาได้รับรางวัลศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการผลการประกาศรางวัลในงานสถาปนิกสยาม 58 ในวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558



## มนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับ บ.โนเวลโปรดิวเซอร์ จัดโครงการรณรงค์ภาษาไทย “วรรณกรรม 4 ภาค”

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท โนเวลโปรดิวเซอร์ จำกัด จัดโครงการรณรงค์ภาษาไทย ครั้งที่ 1 “วรรณกรรม 4 ภาค” อบรมการเขียนเพื่อเฟ้นหานักเขียนรุ่นใหม่รักถิ่นเกิด เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการเขียน ถ่ายทอดเรื่องราวในท้องถิ่น มีผลงานเขียนวรรณกรรมตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเป็นรูปเล่มได้ และส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลจากองค์กรต่างๆ ที่จัดประกวดวรรณกรรม โดยจัดอบรม เป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 29 เมษายน 2558 ในหัวข้อ “เพาะกล้าวรรณกรรม” เป็นการอบรมเชิงกระตุ้นให้เห็นรากเหง้าตัวตนและให้ความรู้เรื่องการเขียนเบื้องต้นเพื่อสามารถเผยแพร่ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ผ่านงานเขียน เปิดโครงการโดย ผศ.บุญยแสนอ ตริวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ช่วงที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 อบรมในหัวข้อ “ปลูกกล้าวรรณกรรม” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอย่างเข้มข้นโดยนักศึกษาที่มีความสนใจในการเขียนอย่างแท้จริงส่งงานเขียนเข้าประกวดและตัดสินใจรอบสุดท้าย “แผ่กิ่งก้านวรรณกรรม” เพื่อตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ WELL-KNOWN



## รศ. เจริญความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เสริมสร้างทักษะการเขียนหนังสือราชการ” ในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ผดุงชาติ ยั่งดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 229 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนหนังสือราชการในแบบที่ถูกต้องตามการใช้งานเนื่องจากเป็นพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการออกสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก นางนิภาภัทน์ แต่เชื้อสาย และคณะ อาจารย์ผู้มีความชำนาญด้านงานเอกสารวิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรู้



# กองพัฒนา นศ.เข้าร่วมยุวชนประชาธิปไตย

อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา นักศึกษา และ นายปริญญา ดินแดง ประธานชมรมรากแก้ว ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2558 ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี และได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนา ณ รัฐสภา ศาลฎีกา ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์การสหประชาชาติ ฐานทัพเรือสัตหีบ และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตลาดชายแดนบ้านคลองลึก และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม



## การตลาดวารางวัล การแข่งขันทักษะและวิชาการด้านการตลาด

ผศ.อรรถกร จัตตุกุล นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด ในโครงการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม “มหกรรมบริหารธุรกิจและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี

2558” (Business and Job Fair 2015) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 21 ราย ผลการแข่งขัน นายกฤษฎา เอื้ออรรถการุณ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ น.ส.วิริญญา กลีบบัว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย





## กองพัฒนาฯ สังกศ. เป็นวิทยากร เสวนาเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช.

อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา  
นักศึกษา ได้นำ น.ส.กาญจนา นาคศรี รองประธานชมรม  
ค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้รับเชิญจาก  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “บทบาทเครือข่ายค่าย  
เยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด” ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
เครือข่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญรัตน์  
รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตสู่กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการป้องกันการทุจริต ระหว่างสมาชิกค่ายเยาวชน  
สัมพันธ์ ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ของสมาชิกค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช.  
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ แนวทางการขยายผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในรูปแบบที่เป็น  
รูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน



## รปศ.จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานสาขา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานสาขา  
รัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ลาน รปศ.  
ร่วมใจ เพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการในการเลือกตั้งและ  
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองตาม  
หลักรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  
โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ในการเอื้อเฟื้อเครื่องลงคะแนนเสียง  
อัตโนมัติในการให้นักศึกษาได้ลงคะแนนเลือกประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ในการให้ความสนใจมาใช้สิทธิของตนจำนวน 700 คน



## เทคโนโลยีฯ อบรม Monthly ASEAN Activities

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม **Monthly ASEAN Activities** (ASEAN Do's and Don'ts) ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.พรภวิชัย ชะนวนชัย หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ และ ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ และทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน



## เทคโนโลยีฯ อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ **Lean Manufacturing, TQM, TPM, 7Wastes**” ที่จัดขึ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกว่า 100 คน จากทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเชษฐา เรืองรัมย์ ผู้จัดการแผนกผลิต บริษัทนพพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด (บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย:SCG) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ปัจจัยพื้นฐานของระบบการผลิต ระบบที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิต และตัวอย่างการกำจัดความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หรือพัฒนาทักษะในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและเป็นการเพิ่มทักษะความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น



## สังคมศึกษา ประชุมสมาชิกเครือข่ายสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.ประทวน วันนิจอ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา คณาจารย์ผู้สอนสังคมศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายสังคมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษเรื่อง ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา โดยนายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางสังคมศึกษา พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรผู้สอนในวิชาสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชัยคณาภิรักษ์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## การจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการประกันคุณภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขา ร่วมกันจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการความรู้ ให้กับนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ผศ.ปิยะพันธ์ สายพันธ์ปทุม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา และส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป



## สถาปัตยกรรม ศึกษาตึกงานสถาปนิกสยาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาทัศนศึกษาตึกงาน นิทรรศการศิลป์ แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศการรัตนโกสินทร์ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และศึกษาตึกงานสถาปนิกสยาม 58 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาน อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานที่รวมผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับชาติและอาเซียนไว้สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพและประชาชนทั่วไป



## เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาลงพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.บุรีรัมย์ เพื่อฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเกี่ยวกับทฤษฎีและการออกแบบซึ่งเป้าหมายสำคัญความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาการเรียน ดังนั้นสาขาวิชาฯ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้องค์ความรู้บรรยายเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง

## การสื่อสารมวลชน เพิ่มคุณภาพนักศึกษา อบรมการออกแบบกราฟิกสำหรับวารสาร

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ โดย อ.จกมล ศิริประภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกราฟิกสำหรับวารสาร” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการผลิตวารสาร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาน หอประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 83 คน ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตวารสาร มีทักษะในการออกแบบกราฟิก และจัดรูปเล่มวารสาร และพัฒนา นักศึกษาให้มีทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก อ.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม



**โครงการ “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา”**  
**วันจันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘**  
**ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธรูปผัญสุโขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์**

\*\*\*\*\*

- เวลา ๑๘.๐๐ น. - สาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานวัฒนธรรม  
 องค์พระพุทธรูปผัญสุโขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- เวลา ๑๘.๓๐ น. - ประธานเดินทางมายังบริเวณพิธี
- เวลา ๑๙.๐๐ น. - ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา สมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  
 - พิธีเวียนเทียน
- เวลา ๒๑.๐๐ น. - เสร็จพิธี และร่วมบันทึกภาพ

\*\*\*\*\*

- หมายเหตุ : - เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดขาว เสื้อขาว  
 - ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดเตรียม ดอกไม้ รูป เทียน ให้ท่านบริจาคตามกำลังศรัทธา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทร. ๐๔๕-๖๑๑๒๒๑ ต่อ ๑๕๙ , ๗๖๐๑



**ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ**

ศูนย์วิทยบริการจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อให้บริการแก่ คณาจารย์  
 นิสิตนักศึกษา และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ขอแนะนำรายชื่อวีซีดี  
 ใหม่ จำนวน 118 เรื่อง โดยขอแนะนำที่ละ 20 ชื่อเรื่อง ดังนี้



ชื่อเรื่อง วีซีดี	ชื่อเรื่องวีซีดี
1. คิวซี เซอร์เคิล (QCC) มาตรฐาน (แนวคิดและหลักการ)	11. แม่น้ำคงคา สายธารศักดิ์สิทธิ์
2. คิวซี เซอร์เคิล (QCC) มาตรฐาน (เทคนิคและเครื่องมือ)	12. ลุ่มน้ำอะเมซอน
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์	13. โลกใต้ทะเล
4. ดีไซน์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์	14. คอมพิวเตอร์ ไอทีและนวัตกรรม
5. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย	15. คอมพิวเตอร์ มหัศจรรย์ความคิดมนุษย์
6. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย	16. อินเทอร์เน็ตโลกไร้พรมแดน
7. ภูมิภาคของไทย	17. การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. มหัศจรรย์ชีวิตโลกน้ำแข็ง	18. แบบบ้านสไตล์พอเพียง
9. เกษะพลังธรรมชาติ กาลาปากอส	19. บ้านดีไซน์ สไตล์รีสอร์ท
10. แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งแผ่นดิน	20. การลงทุนทำอพาร์ทเมนต์แบบพอเพียง

# สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

โดย ผศ.พงศ์เพชร สังข์ศักดิ์ดา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

### ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

### อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำวารสาร “เกษตรราชพฤกษ์” ฉบับที่ ๑ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ Proceeding เรื่อง การวิจัยเกษตรจากสถานศึกษาสู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔” ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้น ๒ ปี ต่อ ๑ ครั้ง

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

1. อนุมัติหลักสูตรการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
2. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
3. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
4. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๙
2. เห็นชอบร่างการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทเงินรายได้ ครั้งที่ ๒
3. การเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

1. ประธาน มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทศสวัสดิ์วงศ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ กัลยพฤกษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
- 2.1 กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจกานูจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## มรภ.บุรีรัมย์ ยกกระดับคุณภาพบุคลากร จัดอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิจัย

รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติเพื่อการวิจัย ที่จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 29-30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมทางสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการอบรมตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน



## มรภ.บุรีรัมย์ จับมือ โรงเรียนหนองกิ้งพิทยาคม ลงนามบันทึกข้อตกลง พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์

รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.บุญส่ง ททรัพย์ เวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกิ้งพิทยาคม และ นายอุดม ไชยชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหนองกิ้งพิทยาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงเรียนหนองกิ้งพิทยาคม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร และงบประมาณ



# มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล BRU ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล "BRU ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58" (BURIRAM RUN FOR NEPAL) ที่จัดขึ้นโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่าย YEC บุรีรัมย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ จ.บุรีรัมย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งมียอดเงินบริจาคในกิจกรรมทั้งสิ้น 129,242 บาท 50 สตางค์



- ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล
- พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้
- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
  - 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
  - 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
  - 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
  - 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**คณิธีรรมประจำมหาวิทยาลัย**  
สุวิโชค ชน สุโต โทติ  
ผู้มีความรู้ดี บ่อมนำเป็นต้นในหมู่ชน

**คำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย**  
มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์สุจริต  
จิตอาสา พัฒนาสังคม

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย**  
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา